



ที่ ขก ๙๐๓๐๑/

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๗๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน กำนันตำบลหนองปลาหมอ / ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองปลาและตำบลโนนศิลานอกเขตเทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอเรื่อง การดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บนทางสาธารณะ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้ดำเนินการตามแนวทางมาตรการป้องกันการ
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ และแนวทางมาตรการ
การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของ
สำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลาหมอ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์และปิดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลาหมอ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัส ปัดตานัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

สำนักปลัด

งานกฎหมายและคดี

โทร. / โทรสาร ๐๔๓-๐๐๙-๗๘๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๕๐๔.๖/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ในมาตรการเร่งด่วนและเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะเป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จึงได้กำหนดช่องทางประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางดังนี้

๑. แจ้งเบาะแสด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
๒. ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลา อำเภอนอนศิลา จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
๓. โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๐๙๗๘๕
๔. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ www.nongplamo.go.th
๕. สื่อออนไลน์ แฟนเพจ FACEBOOK : อบต.หนองปลาหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จึงขอประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(ลงชื่อ)

(นายจรัส ปัตตานัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน โดยใช้มาตรการ
ทางการบริหาร ดังต่อไปนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการตรวจสอบการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับ ดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทาง
สาธารณะ หากเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวละเลยหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่หรือเรียก
ผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้ายโฆษณา ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรืออาญาตามแต่กรณี
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณา หรือสิ่ง
อื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เครือข่าย สังคมออนไลน์ รวมทั้งควรมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการ
ภายหลังได้รับการแจ้ง เบาะแสให้ประชาชนผู้แจ้งเบาะแสรับทราบด้วย
๓. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดจ้างให้ภาคเอกชนดำเนินการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์หรือ
รณรงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดควรกำหนดขนาด มาตรฐาน
ของชื่อหรือสัญลักษณ์ของบริษัทเอกชนที่ปรากฏบนป้ายโฆษณาไม่ให้เห็นมองเห็นได้อย่าง
เด่นชัด หรือดึงดูดความสนใจได้เทียบเท่ากับข้อความประชาสัมพันธ์หรือข้อความรณรงค์ที่ปรากฏ
บนป้ายนั้น ๆ เพื่อ ป้องกันการโฆษณาแฝง
๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ใน การ
ปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือนนับแต่ได้รับแจ้ง เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงมาตรการป้องกันการละ
เว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับ ใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายต่อไป